



ทศ.ปลวกฟึ้งเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ทศ.ปลวกฟึ้งเศรษฐกิจพอเพียงดันครุภูมิปัญญาสอน-จัดค่าย

หน่วยงานสังกัดศธ.เดินทางดันเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน-มหาวิทยาลัย สพล.มอบเขตพื้นที่เพิ่ม ร.ร.ต้นแบบอย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อขยายเครือข่าย สกอ.ขู่อัดระเบียบหอพัก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมจัดค่ายอาสาให้นักล่งสุขุมชนต้นแบบ ขณะที่สทศ.ดันครุภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 130 คนเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษาควบจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 นางมัทนา ดั่งชกฤษณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวในการอภิปรายเรื่อง"การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขององค์กรหลัก"ในการอบรมสัมมนา"พัฒนาผู้นำ ตามรอยพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ที่หอประชุม ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการศธ.เข้าร่วมฟังกว่า 450 คนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไปกับคุณธรรมนำความรู้

โดยจัดทำเป็นหลักสูตรอยู่ในวิชาเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่อนุบาล-ม.6 และให้ครูวิชาอื่นๆบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่งเสริมการออมเงิน ร่วมกับศาสนสถานและชุมชนจัดสภาพแวดล้อม ที่สำคัญครูและผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบให้แก่เด็ก

"ปีงบประมาณ 2550 จะให้แต่ละเขตพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความรู้ อย่างน้อยร้อยละ 10 หลังจากนั้นจะส่งศึกษานิเทศก์เข้าไปอบรมครูในโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้รู้จักถ่ายทอดสู่โรงเรียนอื่นๆและให้มาดูงานเพื่อขยายเครือข่าย รวมถึงจะจัดทำหนังสือบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงด้วย และจะมีการจัดตลาดนัดคุณธรรม 4 ภาคด้วย" รองเลขาธิการกพฐ. กล่าว

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่มหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษาเป็นเด็กโต จึงต้องใช้ปัญญาเป็นหลัก จะไปสั่งไม่ได้ และเด็กเชื่อเพื่อนมากกว่าครู อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เยาวชนไทยปัจจุบันยังห่างจากเศรษฐกิจพอเพียงอย่างงานวิจัยในโครงการไขลัดวอทซ์สำรวจเด็กทั่วประเทศพบว่า เด็กอ่านหนังสือ ทำการบ้าน 86 นาทีต่อวัน แต่ใช้เวลาเล่นเกม คุยโทรศัพท์มือถือ เล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า 2-3 เท่า และมีพฤติกรรมเช่น ร้อยละ 53 ดื่มเหล้า ร้อยละ 24 สูบบุหรี่ ร้อยละ 38 เที่ยวกลางคืน

"เท่าที่ดูเด็กร้อยละ 50 อยู่หอพัก อีกร้อยละ 50 อยู่กับครอบครัว แต่สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอโคจร แจ่งทางบ้านเมืองก็เฉย จึงต้องจัดการหอพักก่อนเพราะหอพักเป็นแหล่งมั่วสุมของ ความชั่วร้ายได้อย่างมาก หากดูแลไม่ดี ปีนี้ผมจึงมีนโยบายจัดการหอพักให้ดีกว่าเดิมโดยกำกับ มหาวิทยาลัยเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และหอพักต้องติดดาว 3-4 ดาว"เลขาธิการ กกอ. กล่าว

ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันได้ดึงผู้นำนักศึกษามาร่วมทำงานด้วย โดยส่งนักศึกษาไปทำงานในชุมชนที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม โดยมีมหาวิทยาลัย 150 แห่งเข้าร่วม มี นักศึกษาร่วม 5-6 พันคนและจัดค่าย 160 ค่ายในเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ เพื่อถอดบทเรียนและการจัดการ ความรู้ของชุมชนและทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ รวมถึงให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยต่างๆระดมสมองนักศึกษาเพื่อทำตัวชี้วัดและประเมินการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง  
ของมหาวิทยาลัย

น.ส.จิรพรรณ ปุณเกษม ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐานการศึกษา สภาการศึกษา(สกศ.) กล่าวว่า สกศ.  
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสู่สถานศึกษาโดยใช้แผนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคัดเลือกครู  
ภูมิปัญญาไทย 9 ประเภทเช่น ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน เกษตรกรรม ศิลปกรรม ซึ่งตอนนี้มี 5 รุ่น  
เป็นจำนวน 217 คนในจำนวนนี้มีครูภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง 139 คน จะช่วย  
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมถึงตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยขึ้นด้วย สกศ.  
จะสังเคราะห์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 217 เรื่องโดยแบ่งครบ 4 ภาคและจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่  
อีกทั้งผู้สนใจเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสกศ. [www.onec.go.th](http://www.onec.go.th)

นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า สำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มีสถานศึกษาในสังกัด 404 แห่งและมีสถานศึกษานำร่อง  
เศรษฐกิจพอเพียง 25 แห่งโดยสอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี  
สถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่งที่ดำเนินโครงการได้ดีคือ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีและวิทยาลัยการ  
อาชีพหนองหาร มีการดำเนินการเช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงหมูหลุม ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อ  
ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงและทำให้นักศึกษามีรายได้ ซึ่งในปี 2551-2553 สอศ.ตั้งเป้าจะขยายผลให้  
ได้ 200 แห่ง หลังจากนั้นคงดำเนินการให้ครบ 404 แห่ง

นายธวัช ชลารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอก  
โรงเรียน กล่าวว่า กศน.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ฝึกอาชีพ สอน  
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและพัฒนาทักษะชีวิต โดยให้ศูนย์การเรียนรู้ของกศน.ทั้ง 8 พันแห่งถ่ายทอด  
ความรู้ให้ชาวบ้านและสร้างชุมชนคนพอเพียง

## ประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประกวด  
ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษาปวงประชาเป็นสุข  
ศานต์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ  
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การประกวดผลงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจ  
ขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ประเภทบุคคล ให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น  
แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน  
ความรู้รอบรู้และความรอบคอบ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดี รู้รักสามัคคี และเกษตรกรทฤษฎีใหม่  
ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ดำเนินธุรกิจที่มีขนาดสินทรัพย์  
มากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีพนักงานมากกว่า 200 คน ขึ้นไป ธุรกิจขนาดกลาง ต้องเป็นธุรกิจที่  
มีสินทรัพย์ มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีพนักงาน 50- 200 คน ธุรกิจขนาด  
ย่อม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีพนักงานไม่  
เกิน 50 คน

ผู้เข้าประกวด เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2550 และจะประกาศผลภายใน  
เดือนพฤศจิกายน 2550 สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงาน กปร.78 ทำเนียบรัฐบาล โทร. 0-2280-6193-9 ,  
0-2269-9192 ต่อ 252-254, 302, 402